



จดหมายข่าว

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ฉบับที่ 4/2565

เรียน สมาชิกสหกรณ์

ตามที่ สอ.กฟภ. จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พร้อมทั้งเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ณ สำนักงานใหญ่ กฟภ. และสำนักงาน กฟข. 12 เขต ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยได้มีสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น สอ.กฟภ. ขอเรียนชี้แจงดังนี้

แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำหนดสำหรับการจัดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ ในพื้นที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงาน กฟข. จะถูกกำหนดเป็นมาตรการที่แตกต่างกันไปขึ้นกับแนวทางของหน่วยงานราชการด้านสาธารณสุขของแต่ละพื้นที่กำหนด (ประกาศของ กทม. และ ประกาศของจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของ กฟข.) ประกอบกับการพิจารณาความเหมาะสมและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน กฟภ. ที่ดูแลพื้นที่ซึ่งในเบื้องต้นข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 พอสรุปได้ ดังนี้

1. การเข้าร่วมประชุมและการใช้สิทธิเลือกตั้งที่สำนักงานใหญ่

- 1.1 การประชุมใหญ่ที่ห้องสุวรรณหงษ์ ชั้น 6 อาคาร LED กฟภ. สำนักงานใหญ่ เนื่องจากเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ พื้นที่ปรับอากาศและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จึงกำหนดให้ต้องมีการตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธี ATK
- 1.2 การใช้สิทธิเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้ง เนื่องจากบริเวณสนามฟุตบอล เป็นพื้นที่เปิดโล่งมีอากาศถ่ายเทสะดวก จึงไม่ได้กำหนดให้ต้องมีการตรวจคัดกรองด้วยวิธี ATK เพียงให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้จะใช้สิทธิก่อนเข้าไปในพื้นที่ในลักษณะเดียวกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในเดือนพฤศจิกายน 2564

2. การเข้าร่วมประชุมและการใช้สิทธิเลือกตั้งที่สำนักงาน กฟข.

มาตรการที่ กฟข. แต่ละแห่งกำหนดอาจแตกต่างกัน ขึ้นกับประกาศของจังหวัดที่เป็นที่ตั้ง กฟข. กำหนดบังคับใช้ ซึ่งเป็นผลจากความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่นั้น ๆ บาง กฟข. ตัวอย่างเช่น กฟน.1 , กฟฉ.3 , กฟภ.1 , กฟต.3 ต้องแสดงผลตรวจ ATK ที่ยืนยันว่าไม่พบเชื้อก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ในขณะที่บาง กฟข. ไม่จำเป็นต้องมีการแสดงผลตรวจ จึงขอเน้นให้ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละ กฟข. ติดตามจากข้อกำหนดของแต่ละ กฟข. อย่างใกล้ชิด เพราะก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2565 ประกาศของทางจังหวัดอาจยังมีการเปลี่ยนแปลง